

Phát huy vai trò đại biểu dân cử trong thảo luận, chất vấn

Thảo luận, chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh là hoạt động giám sát trực tiếp, là quyền quan trọng của đại biểu dân cử. Thông qua thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, những mong muốn, bức xúc của cử tri được làm rõ, xác định được nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Đó là cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết sát thực tế, có tính khả thi cao.



Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh.

Ảnh: MINH ĐỨC

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 10 kỳ họp thường lệ, 8 kỳ họp bất thường, trong đó có 17 phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Mỗi phiên chất vấn có từ 4 - 6 đại biểu chất vấn các thành viên UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành. Các phiên thảo luận tại hội trường cũng có hàng chục lượt đại biểu HĐND tỉnh tham gia ý kiến. Nội dung thảo luận, chất vấn tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc liên quan đến quản lý đất đai, môi trường, chính sách xã hội, giáo dục, y tế, giao thông... Thường trực HĐND tỉnh cũng đã tổ chức 1 phiên giải trình giữa 2 kỳ họp về công tác quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Dù đây là lần đầu tiên nhưng các đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa

phương với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng đã chất vấn và giải trình nghiêm túc, cầu thị, đạt hiệu quả cao. Thời gian qua, HĐND tỉnh nỗ lực đổi mới để nâng cao chất lượng các kỳ họp, tạo điều kiện cho các đại biểu thể hiện bản lĩnh, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trước cử tri. Thời gian dành cho phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn nhiều hơn trước; thực hiện chất vấn theo tinh thần "hỏi nhanh - đáp rõ". Chủ tọa kỳ họp dành thời gian 2 phút để đại biểu đặt câu hỏi, 5 phút để thủ trưởng ngành báo cáo ngắn gọn về những

kết quả ngành đã đạt được và 5 phút trả lời câu hỏi của đại biểu. Chủ tọa kỳ họp điều hành linh hoạt, gọi mở đại biểu HĐND thực hiện chất vấn, tái chất vấn, đã và đang được các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện, phục vụ đặc biệt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Tô Quý Bôn, tổ Tiên Hải cho biết: Cần có chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, tôi đã tích cực tham gia các lớp tập huấn do HĐND tỉnh tổ chức, chủ động nghiên cứu các văn bản pháp luật để nâng cao kỹ năng của người đại biểu, nhất là kỹ năng thảo luận, chất vấn. Tôi cũng

cũng không ngừng học hỏi để nâng cao kỹ năng lựa chọn nội dung thảo luận, chất vấn, trình bày ngắn gọn, khoa học, dễ hiểu và không ngại tranh luận khi phần trả lời của thủ trưởng các sở, ngành chưa rõ, chưa đề ra được giải pháp hữu hiệu và lộ trình khắc phục tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực mình quản lý. Tại kỳ họp thứ chín có 8 đại biểu HĐND tỉnh và 1 thủ trưởng ngành tham gia thảo luận báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chương trình trọng tâm năm 2020; có 7 đại biểu chất vấn và 1 đại biểu trao đổi về 11 vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, y tế, chính sách xã hội, môi trường, thi hành án. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã ban hành 12 nghị quyết, hiện các nghị quyết đã và đang được các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện, phục vụ đặc biệt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Tô Quý Bôn, tổ Tiên Hải cho biết: Cần có chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, tôi đã tích cực tham gia các lớp tập huấn do HĐND tỉnh tổ chức, chủ động nghiên cứu các văn bản pháp luật để nâng cao kỹ năng của người đại biểu, nhất là kỹ năng thảo luận, chất vấn. Tôi cũng

thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị kỹ nội dung để việc thảo luận, chất vấn, tranh luận tại nghị trường đạt kết quả cao nhất.

Các đại biểu HĐND tỉnh hoạt động tích cực, trách nhiệm, vì vậy phiên thảo luận, chất vấn đã trở thành phiên sôi nổi nhất của kỳ họp, được đồng bào cử tri, nhân dân quan tâm, kỳ vọng. Ông Ngô Đức Bình, xã Điệp Nông (Hưng Hà) cho biết: Theo dõi các kỳ họp HĐND tỉnh thời gian qua, tôi thấy các vấn đề, các lĩnh vực được đưa ra bàn thảo đã phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, chất vấn đúng trọng tâm các vấn đề cử tri bức xúc, quan tâm và sát với tình hình thực tế địa phương. Tôi đánh giá cao các đại biểu HĐND tỉnh đã giám sát cả việc thực hiện "lời hứa" của người trả lời chất vấn, trên cơ sở đó tái chất vấn nhiều "lời hứa" chưa được thực hiện triệt để.

Thực tế cho thấy chỉ khi đại biểu thực sự nắm bắt được mong muốn, nguyện vọng chính đáng của cử tri, đưa ra những đánh giá xác đáng, khoa học, quyết tâm bảo vệ quan điểm của mình trên cơ sở lập trường, lợi ích của nhân dân thì khi đó mới góp phần đưa ra những quyết sách đúng đắn, khả thi, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Các đại biểu HĐND tỉnh đang nỗ lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.

THU HIỀN

Những ý kiến tâm huyết của cử tri

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra từ ngày 9 - 11/7/2020. Trước kỳ họp, phóng viên Báo Thái Bình ghi nhận một số ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp.

Ông Đỗ Văn Bản, xã Đông Quan (Đông Hưng)



Xã Đông Quan là địa phương mới được thành lập sau khi sáp nhập từ 3 xã: Đông Phong, Đông Huy, Đông Lĩnh. Đây là việc làm cần thiết góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Bên cạnh đó, việc mở rộng quy mô và diện tích cũng tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của xã trong tương lai. Việc sáp nhập xã đến nay đã cơ bản hoàn thành, bộ máy hành chính mới đã đi vào hoạt động song chế độ, chính sách cho cán bộ đối dư thừa vẫn chưa kịp thời; việc cấp đổi giấy tờ cá nhân và gia đình theo tên đơn vị hành chính mới còn phiền hà và mất nhiều thời gian. Đề nghị tỉnh, huyện có giải pháp giải quyết kịp thời cho cán bộ và người dân. Ngoài ra, tên, bản đồ hành chính và bản đồ tự nhiên của xã mới chưa được cập nhật dữ liệu quốc gia nên khi người dân muốn tìm thông tin về địa phương trên mạng đều không tìm được nên tôi kiến nghị trong thời gian tới tỉnh sẽ triển khai hoàn thiện việc này.

Bà Lê Thị Len, xã Thái Thọ (Thái Thụy)



Thực tế hiện nay sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thường xuyên chịu cảnh "được mùa, mất giá", người nông dân phải tìm đầu ra cho nông sản. Bên cạnh đó, chất lượng vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... chưa được kiểm soát chặt chẽ, nhiều người dân vẫn mua phải hàng kém chất lượng. Vì vậy, tôi kiến nghị trong thời gian tới tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những đồ tượng bừa bãi bán vật tư nông nghiệp kém chất lượng, giúp người dân yên tâm sản xuất. Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng liên kết trong sản xuất; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào đầu tư, xây dựng các nhà máy chế biến nông sản cho nông dân; hướng dẫn người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất các sản phẩm sạch, an toàn; hướng dẫn cách thức quảng bá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm; hỗ trợ đầu tư cho người nông dân về vốn, giống, chi phí thủy lợi để người dân gắn bó với đồng ruộng, khắc phục tình trạng ruộng đất bỏ hoang và để người dân có điều kiện làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

NHÓM PHỎNG VIÊN

PHỤ NỮ HUNG HÀ Hiệu quả từ các phong trào thi đua

Những năm qua, phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với phong trào "Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà tổ chức hiệu quả, góp phần tạo sự đoàn kết, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Phụ nữ có thành tích xuất sắc. Trong chỉ đạo luôn chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm từng bước đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua được phát động với nội dung cụ thể đáp ứng nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp phụ nữ như: phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, bảo vệ môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc...

Chị Trịnh Thị Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Canh Tân chia sẻ: Những năm qua, Hội LHPN xã đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu thi đua, tổ chức ký giao ước thi đua tới chi hội phụ nữ các thôn. Điển hình là năm 2016, Hội ra mắt câu lạc bộ "Gia đình 5 không, 3 sạch" ở Chi hội Đào Thanh với 65 thành viên tham gia; năm 2017 ra mắt mô hình "Tổ thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật phát sinh trong nông nghiệp" và tham mưu địa phương hỗ trợ xây dựng 47 bể đựng vò thuốc trừ sâu; năm 2019 ra mắt mô

hình "Phân loại và xử lý rác thải tại gia đình" tại Chi hội Lưu Xá Nam với 98 thành viên tham gia... Thông qua những hoạt động thiết thực như sinh hoạt câu lạc bộ, giúp đỡ phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức. Các cấp hội phụ nữ trong huyện đã chủ trọng xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các hoạt động tương thân tương ái. Duy trì 216 mô hình tiết kiệm tự nguyện của hội viên với số tiền 4,2 tỷ đồng cho 310 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo vay phát triển kinh tế gia đình. Tín chấp với ngân hàng 355,1 tỷ đồng hỗ trợ 8.620 hộ vay phát triển kinh tế, nuôi con ăn học. Bên cạnh đó, các cấp hội còn làm tốt công tác vận động chi em trong các làng nghề, xã nghề, phối hợp tổ chức 15 lớp dạy nghề cho 345 lao động nữ, tìm và giới thiệu việc làm cho trên 6.100 lao động. Qua đó góp phần cùng với huyện xây dựng và duy trì 53 làng nghề, 4 xã nghề, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Các cấp hội cũng tích cực vận động, hỗ trợ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đầu tư đi sử dụng nước sạch ở Hưng Hà lên 96,9%. Hội phụ nữ các cấp còn triển khai thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đưa tỷ lệ gia đình văn hóa của huyện đạt 93%. Các hoạt động nhân đạo từ thiện, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... luôn được chị em tích cực hưởng ứng. 5 năm qua, toàn huyện cũng đã có trên 17.800 lượt nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu "Hai giỏi" các cấp. Những kết quả đạt được là động lực để phụ nữ Hưng Hà tiếp tục khẳng định mình và nỗ lực hơn nữa trong các phong trào thi đua, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhận thức thi đua là biện pháp quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ của cá nhân, cơ quan, đơn vị; thi đua đem lại lợi ích cho mọi người, gia đình, cộng đồng và xã hội. Hội LHPN huyện Hưng Hà đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức phong trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ bằng việc chủ động xây dựng kế hoạch, phát động và ký giao ước thực hiện phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua; chọn điểm chỉ đạo để nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tập thể, cá nhân

năm, cuộc sống của gia đình dần ổn định và phát triển. 5 năm qua, toàn huyện Hưng Hà có 90% hộ hội viên phụ nữ nghèo được giúp đỡ phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức. Các cấp hội phụ nữ trong huyện đã chủ trọng xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các hoạt động tương thân tương ái. Duy trì 216 mô hình tiết kiệm tự nguyện của hội viên với số tiền 4,2 tỷ đồng cho 310 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo vay phát triển kinh tế gia đình. Tín chấp với ngân hàng 355,1 tỷ đồng hỗ trợ 8.620 hộ vay phát triển kinh tế, nuôi con ăn học. Bên cạnh đó, các cấp hội còn làm tốt công tác vận động chi em trong các làng nghề, xã nghề, phối hợp tổ chức 15 lớp dạy nghề cho 345 lao động nữ, tìm và giới thiệu việc làm cho trên 6.100 lao động. Qua đó góp phần cùng với huyện xây dựng và duy trì 53 làng nghề, 4 xã nghề, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Các cấp hội cũng tích cực vận động, hỗ trợ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đầu tư đi sử dụng nước sạch ở Hưng Hà lên 96,9%. Hội phụ nữ các cấp còn triển khai thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đưa tỷ lệ gia đình văn hóa của huyện đạt 93%. Các hoạt động nhân đạo từ thiện, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... luôn được chị em tích cực hưởng ứng. 5 năm qua, toàn huyện cũng đã có trên 17.800 lượt nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu "Hai giỏi" các cấp. Những kết quả đạt được là động lực để phụ nữ Hưng Hà tiếp tục khẳng định mình và nỗ lực hơn nữa trong các phong trào thi đua, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

năm, cuộc sống của gia đình dần ổn định và phát triển. 5 năm qua, toàn huyện Hưng Hà có 90% hộ hội viên phụ nữ nghèo được giúp đỡ phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức. Các cấp hội phụ nữ trong huyện đã chủ trọng xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các hoạt động tương thân tương ái. Duy trì 216 mô hình tiết kiệm tự nguyện của hội viên với số tiền 4,2 tỷ đồng cho 310 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo vay phát triển kinh tế gia đình. Tín chấp với ngân hàng 355,1 tỷ đồng hỗ trợ 8.620 hộ vay phát triển kinh tế, nuôi con ăn học. Bên cạnh đó, các cấp hội còn làm tốt công tác vận động chi em trong các làng nghề, xã nghề, phối hợp tổ chức 15 lớp dạy nghề cho 345 lao động nữ, tìm và giới thiệu việc làm cho trên 6.100 lao động. Qua đó góp phần cùng với huyện xây dựng và duy trì 53 làng nghề, 4 xã nghề, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Các cấp hội cũng tích cực vận động, hỗ trợ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đầu tư đi sử dụng nước sạch ở Hưng Hà lên 96,9%. Hội phụ nữ các cấp còn triển khai thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đưa tỷ lệ gia đình văn hóa của huyện đạt 93%. Các hoạt động nhân đạo từ thiện, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... luôn được chị em tích cực hưởng ứng. 5 năm qua, toàn huyện cũng đã có trên 17.800 lượt nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu "Hai giỏi" các cấp. Những kết quả đạt được là động lực để phụ nữ Hưng Hà tiếp tục khẳng định mình và nỗ lực hơn nữa trong các phong trào thi đua, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.



Lao động nữ làm việc tại Công ty TNHH May Hưng Nhân (Hưng Hà).

MAI THƯ

VŨ THƯ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Cơ sở vật chất được đầu tư, cải thiện; đồ dùng, đồ chơi tự làm được tăng cường theo hướng gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường; trẻ học mà chơi, chơi mà học... là kết quả rõ nét nhất của ngành Giáo dục huyện Vũ Thư sau 5 năm thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm".



Tiết học của cô và trò Trường Mầm non Tân Phong (Vũ Thư).

Với cương vị Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Phong, chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, cô giáo Phạm Thị Liễu luôn xác định chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong những năm học qua. Bởi thế, Trường luôn quan tâm, chú trọng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, lấy đó là nhiệm vụ then chốt, yếu tố quyết định nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề. Cô giáo Phạm Thị Liễu cho biết: Bên cạnh việc nâng cao nhận thức, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên để tạo sự đồng tình, thống nhất, đúng người, đúng việc, đúng năng lực, số trường để

tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên phát huy hết khả năng của mình. Từ đó, đánh giá, phân loại về năng lực, khách quan, công bằng và minh bạch; chỉ ra những mặt ưu điểm và tồn tại của từng giáo viên, để giáo viên biết vị trí của mình, cố gắng vượt lên. Nhờ thế, 5 năm qua, tỷ lệ ngày càng tăng; chất lượng chăm sóc, giáo dục được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp đều đứng trong top đầu của huyện, 2 tổ chuyên môn đều có giáo viên nông cốt trong các phong trào thi đua. Theo cô giáo Phạm Thị Liễu, hiệu quả rõ nét nhất sau 5 năm thực hiện chuyên đề là ngôi trường được thiết kế khoa học để trẻ có nơi chơi, vận động, nơi trải nghiệm, góc thực hành để hình thành và

phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm và kỹ năng xã hội, kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ cũng như năng lực thẩm mỹ. Từ việc thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, trong ngành Giáo dục Vũ Thư đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo của các nhà trường và giáo viên. Có giáo Đặng Thị Kim Yến, giáo viên Trường Mầm non Đông Thanh là một trong hai giáo viên của tỉnh vinh dự được tham gia hội nghị giao lưu, tôn vinh những tấm gương điển hình trong giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đầu năm học 2019 - 2020. Cô giáo Đặng Thị Kim Yến chia sẻ: Để đáp ứng được quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thì giáo viên phải sử dụng có hiệu quả các phương pháp

dạy học tích cực. Điều này đòi hỏi tôi phải nỗ lực hơn rất nhiều so với dạy theo phương pháp truyền thống. Vì vậy, tôi thường xuyên học hỏi, trau dồi kiến thức để nắm vững các kỹ thuật sử dụng từng phương pháp dạy học cụ thể. Bên cạnh đó, tôi luôn giúp trẻ tận dụng tất cả các giác quan để khám phá sự vật, hiện tượng. Đối với các phương pháp dạy học tích cực, tôi luôn vận dụng một cách khoa học, đặc biệt là các phương pháp như: làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, đóng vai, trò chơi, dạy học khám phá, trải nghiệm và phương pháp động não.

Bà Phạm Thị Nga, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư phụ trách bậc học mầm non cho biết: Sau 5 năm triển khai thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, cấp học mầm non huyện Vũ Thư đã gặt hái được nhiều thành công. Cảnh quan trường lớp khang trang, sạch đẹp, các hoạt động trải nghiệm cho trẻ được tăng cường và tổ chức thường xuyên, giáo viên tích cực, linh hoạt, sáng tạo trong việc lựa chọn và tổ chức các hoạt động cho trẻ. Nhiều trường mầm non đã tận dụng tối đa không gian để bố trí, sắp xếp khu vực vui chơi, cải tạo hoặc xây mới góc chơi nhằm tăng thêm cơ hội cho trẻ thực hành, khám phá. Đặc biệt, một số trường mầm non đã đưa các sản phẩm làng nghề truyền thống vào trong các góc chơi của trẻ như: nghề thêu của Minh Lăng, nghề trồng dưa nuôi tằm của Hồng Lý, Hồng Phong, nghề mộc của Nguyễn Xá hay nghề làm gốm của Đông Thanh... Điều này kích thích trí tò mò, khám phá các kỹ năng cần thiết phù hợp với từng lứa tuổi. Ông Vũ Minh Quyết, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư chia sẻ: Chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm là hướng đi khoa học, sáng tạo và nhân văn; phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

DẶNG ANH